

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนที่ติดตามข่าวในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล คงเห็นข่าวการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (BX) เว็บไซต์ bx.in.th (2) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) เว็บไซต์ bitkub.com และ (3) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Satang Pro) เว็บไซต์ satang.pro และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี (Broker/Dealer) อีก 1 ราย คือ บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (Coins TH) เว็บไซต์ Coins.co.th

ทั้งสี่รายนี้เป็นรายที่ได้รับใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนที่จะมี พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม 2561 และได้มายื่นขอใบอนุญาตภายในเดือนสิงหาคม 2561 ตามกรอบเวลาบทเฉพาะกาลของกฎหมาย

ผมขอเล่าคร่าว ๆ ให้ทุกท่านทราบถึงหลักการพิจารณาให้ใบอนุญาตนะครับ ผู้ยื่นต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามกำหนด เช่น ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายฯ จะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 50 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนนายหน้าจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท เป็นต้น

สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีระบบงานและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รวมถึงมีระบบเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและบริหารความเสี่ยงจากการโจรกรรม การทุจริต การสูญหาย รวมถึงต้องมีกระบวนการทำความรู้จักและตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า และมาตรการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือฟอกเงินด้วยครับ ซึ่งในกระบวนการพิจารณาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติ และมีการเข้าไปประเมินความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ อย่างละเอียด

สำหรับรายที่ได้ยื่นขออนุญาตแต่ถูกปฏิเสธคำขอใบอนุญาตในรอบนี้ ก็ยังสามารถยื่นขออนุญาตได้อีกหากมีความพร้อมนะครับ เช่นเดียวกับรายอื่น ๆ ที่อยากเข้ามาทำธุรกิจ ก็ยื่นคำขอได้ เพราะไม่ได้มีการจำกัดโควตาใบอนุญาตครับ

ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของรายที่ถูกปฏิเสธคำขอ ผมขอให้ติดต่อไปที่บริษัทเพื่อทำการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง wallet ของศูนย์ซื้อขายฯ อันที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวและผู้ลงทุนมีบัญชีอยู่ หรือรับคืนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยโอนมาที่ wallet ส่วนตัว หรือโอนไปยัง wallet ที่ให้บริการรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ๆ ครับ ซึ่งก่อนการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง wallet ใหม่ ผู้ลงทุนควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า

wallet ใหม่นั้น สามารถรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะโอนไปได้ด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน ก็อาจสูญหายได้ และหากเป็นการโอนเข้า wallet ที่ท่านเก็บ private key เอง ผู้ลงทุนควรต้องเก็บ private key นี้ไว้ให้ดี ๆ ด้วย เพราะถ้าทำหายไป ก็เหมือนกับท่านทำกุญแจตู้เซฟหาย ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในตู้เซฟนั้นได้อีกครับ

ถึงแม้ตอนนี้จะมีผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางที่ได้รับอนุญาตแล้ว แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลจะไม่มีความเสี่ยงนะครับ ก.ล.ต. ย้ำมาโดยตลอดว่า สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง การลงทุนต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงให้รอบด้านก่อน ดังนั้น หากไม่ใช่ระดับแฟนพันธุ์แท้ก็ไม่ควรเข้าไปลงทุนนะครับ

สุดท้ายมีคนสอบถามมาว่า เห็นข่าวการออกใบอนุญาตตัวกลางสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่เห็นว่ามี การเห็นชอบผู้ประกอบการเป็นไอซีโอพอร์ทัลที่จะมาทำหน้าที่คัดกรองผู้ออกไอซีโอเลย เรื่องนี้ขอให้อดใจรอก่อนนะครับ คาดว่าคงอีกไม่นาน ส่วนท่านที่สนใจข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถเข้าไปดูได้ที่ <https://www.sec.or.th/digitalasset> หรือโทรสอบถาม Help Center ของ ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 นะครับ
